

Người chụp cả vạn bức ảnh đẹp về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

22:32 22/07/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Tôi biết nhà báo Lê Trí Dũng từ năm 1992. Khi đó anh đang là sinh viên lớp đại học báo chí Khóa 10 (1992-1995), Khoa Báo chí, trường Đại học Tuyên giáo (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Lúc này, các lớp đại học báo chí có hai đối tượng học chung, đó là cán bộ đang làm việc ở các cơ quan báo chí và học sinh mới tốt nghiệp trung học phổ thông.



Nhà báo Lê Trí Dũng chụp ảnh chung với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phòng làm việc ở Văn phòng Tổng Bí thư.

Tôi tham gia giảng dạy một môn học nghiệp vụ báo chí ở lớp chuyên ngành Báo in mà anh theo học. Lúc này, anh Dũng thuộc diện cán bộ được cơ quan Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) cử đi học. Khóa của anh học trong 4 năm. Lúc đó, chương trình đào tạo của nhà trường được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn một là học các môn đại cương. Giai đoạn hai là học các môn chuyên ngành về

báo chí. Do là một trong những người “cứng tuổi” trong lớp nên Khoa giao nhiệm vụ làm trưởng lớp chính thức của lớp báo chí Khóa 10, rồi sau đó là lớp chuyên ngành Báo in, ở giai đoạn hai.

Tháng 12/1995, khóa học của anh Dũng tốt nghiệp. Anh Dũng có thời gian khoảng một năm làm việc tại báo Thời báo Kinh tế Việt Nam, sau đó về TTXVN, làm việc ở Ban Biên tập Ảnh. Ban đầu, anh kinh qua phóng viên ảnh kinh tế, rồi làm phóng viên ảnh chuyên trách chuyên trách của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

Tháng 6/2006, nhà báo Lê Trí Dũng trở thành phóng viên ảnh chính trị - ngoại giao, chuyên trách phục vụ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và tháng 01/2011 đồng chí Nguyễn Phú Trọng giữ cương vị Tổng Bí thư (trong đó có cả thời gian ông giữ chức vụ Tổng Bí thư - Chủ tịch nước). Nhà báo Lê Trí Dũng chuyên trách phục vụ đồng chí Nguyễn Phú Trọng từ đó cho đến nay. Anh còn đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Biên tập Ảnh, và là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TTXVN, Bí thư Chi bộ Ban Biên tập Ảnh, Phó Chủ tịch Liên chi Hội Nhà báo TTXVN. Theo Quyết định, tháng 8/2023, nhà báo Lê Trí Dũng thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Biên tập Ảnh do đủ tuổi nghỉ hưu trí. Tuy nhiên, anh được tin nhiệm, cơ quan cho phép kéo dài thời gian công tác để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phóng viên chuyên trách của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 01/9/2023 cho đến nay.

Tôi tiếp nhận thông tin chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần qua chia sẻ của nhà báo Lê Trí Dũng. Sở dĩ hỏi thông tin từ anh, là vì nhà báo Lê Trí Dũng gắn bó, luôn có mặt bên Tổng Bí thư từ 18 năm qua để chụp các hoạt động công việc của đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Hầu hết những bức ảnh về đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do TTXVN phát đi trong nước và ra thế giới đều do anh chụp. Nhà báo Lê Trí Dũng đã chụp được cả ngàn bức đẹp về vị Tổng Bí thư kính mến. Có thể nói, anh là một trong những người tạo ra được “thương hiệu bằng ảnh” nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và bè bạn thế giới.

Nhà báo Lê Trí Dũng cho biết: “Trong suốt gần 20 năm làm phóng viên chính trị - ngoại giao chuyên trách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi học được từ ông nhiều điều, nhất là về lối sống, nhân cách. Mỗi chuyến đi công tác cùng Tổng Bí thư, ông đều rất quan tâm, quý mến báo giới. Có lẽ, do chính cuộc đời 30 năm làm báo đã giúp ông thấu hiểu, sẽ chia thân tình với các nhà báo. Vào mỗi dịp kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, đồng chí Nguyễn Phú Trọng thường mời các nhà báo chuyên trách giúp việc cho ông dự bữa cơm thân mật tại trụ sở Văn phòng Tổng Bí thư...”.

Nhà báo Lê Trí Dũng cho biết thêm: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người rất cẩn thận, nhớ lâu. Mỗi lần chuẩn bị tiếp đón khách hoặc dự các hội nghị quan trọng, ông thường xem lại các bức ảnh chân dung của mình được các nhà báo chụp. Mục đích là để chuẩn bị trang phục làm việc không bị trùng lặp. Tổng Bí thư ăn vận rất giản dị, không cầu kỳ, hoa mỹ. Đi công tác cùng Tổng Bí thư đến nơi nào cũng không thấy “trống rỗng cờ mờ”, vì ông không thích điều này”.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm gia đình nhà báo Lê Trí Dũng nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Ất Mùi năm 2015.

Nhà báo Lê Trí Dũng chia sẻ: “Tôi may mắn là phóng viên Việt Nam được vào Phòng bầu dục để chụp những giây phút lịch sử diễn ra hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ Brack Obama trong chuyến thăm theo lời mời của Chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tháng 7/2015 sau 20 năm bình thường hóa quan hệ giữa hai quốc gia. Và tôi cũng được chứng kiến trực tiếp các sự kiện liên quan đến các đời Tổng thống Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam, thấy nhiều điều thú vị. Trong thăm Việt Nam năm 2000, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã lấy Kiều: “Sen tàn cúc lại nở hoa/ Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân”. Hai câu thơ của cụ Nguyễn Du thật phù hợp với bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lúc bấy giờ. Lâu nay, có người nghĩ người Hoa Kỳ là xã hội thực dụng, nhưng không ngờ vị nguyên thủ của họ lại vẫn

chương thâm thúy và sâu sắc”.

Nhà báo Lê Trí Dũng chia sẻ thêm: “Năm 2015, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong một bữa tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Thủ đô Washington cũng lấy Kiều: “Trời còn để có hôm nay/ Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời”. Ngày 23/5/2016, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sang thăm Việt Nam chính thức tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương toàn diện. Chứng tỏ sự tin cậy chính trị như hai bên đã mong muốn..., kết thúc bài diễn văn sâu sắc, ông Obama lại lấy Kiều: “Rằng trăm năm cũng từ đây/ Cửa tin gọi một chút này làm ghi”. Khi Tổng thống John Biden sang thăm Việt Nam ngày 10/9/2023, đã nảy câu Kiều rất đặc địa, phù hợp với không khí giao lưu. Câu 2287 & 2288 tả không khí và tâm trạng của Thúy Kiều và đội quân của Từ Hải trong bữa tiệc mừng chiến thắng: “Vinh hoa bổ lúc phong trần/ Chũ tình ngày lại thêm xuân một ngày”. Thế mới thấy cụ Nguyễn Du tài thật! Và các Tổng thống Mỹ làm công tác đối ngoại thật là phù hợp với tinh thần “ngoại giao cây tre” của chúng ta mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đúc kết...”.

Nhà báo Lê Trí Dũng là người cởi mở, có nụ cười dễ mến, dễ gần. Tôi có cảm giác anh học được phong thái điềm đạm, giản dị, thân thiện, không phân biệt sang hèn, sống đoàn kết, biết yêu thương, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống đời thường, tạo không khí chan hòa vui tươi, giống như tính cách, phẩm chất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Có lẽ trong gần 20 năm thông tin về các hoạt động của Tổng Bí thư nên anh ảnh hưởng từ phong cách của người lãnh đạo cao nhất của Đảng mà mình được phục vụ.

Gia đình anh Lê Trí Dũng có truyền thống là cả 3 thế hệ đều làm báo và gắn bó với TTXVN. Hai cô con gái của nhà báo Lê Trí Dũng cũng đi theo nghiệp báo chí của bố. Cô con gái cả của anh tốt nghiệp đại học báo chí, vào làm việc ở TTXVN, thường trú ở cơ quan TTXVN tại Hải Dương. Hiện nay cô đang theo học chương trình thạc sĩ ngành Báo chí học, chuyên ngành Quản lý báo chí - truyền thông tại Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô con gái út của anh hiện đang là sinh viên năm cuối khoa Kinh tế và phát triển, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Nối nghiệp ảnh báo chí của bố, cháu đã đăng ký học chuyên ngành Ảnh báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Nhà báo Lê Trí Dũng vinh dự được nhận nhiều giải thưởng báo chí quốc gia danh giá ở mảng ảnh báo chí. Đối với các cuộc thi giải thưởng ảnh báo chí, thường rất ít nhà báo gửi tác phẩm tham dự, nhất là mảng ảnh báo chí về đề tài chính trị - ngoại giao, chụp ảnh các chính trị gia, vì mảng này khó, loại hình tác phẩm đặc thù và không phải nhà báo nào cũng có cơ hội tiếp cận được các sự

kiện, nhân vật để sáng tạo. Đây lại là lợi thế của nhà báo Lê Trí Dũng và số ít những phóng viên chính trị - ngoại giao chuyên trách phục vụ lãnh đạo Đảng và Nhà nước.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh chung với các nhà báo tại trụ sở làm việc của ông ở Văn phòng Tổng Bí thư.

Tôi có nhiều đồng nghiệp, học trò làm phóng viên chính trị - ngoại giao, chuyên trách phục vụ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Được nghe họ chia sẻ nhiều về công việc và những kỷ niệm, kỹ năng tác nghiệp của công việc làm báo đặc thù này. Trước đây, tôi đã hướng dẫn một sinh viên chuyên ngành Ảnh báo chí và một học viên cao học ngành Báo chí học nghiên cứu thực hiện một khóa luận cử nhân và luận văn thạc sĩ về đề tài tác nghiệp ảnh báo chí chính trị ngoại giao. Tôi cũng đã tư vấn một nghiên cứu sinh nghiên cứu làm Luận án tiến sĩ đề tài tác nghiệp ảnh báo chí về chính trị gia. Qua nghiên cứu, thấy mảng đề tài này khá thú vị, đồng thời rất ngưỡng mộ các nhà báo đặc trách nhiệm vụ này. Nữ nhà báo Phương Hoa, phóng viên ảnh chính trị - ngoại giao, Ban Biên tập ảnh (TTXVN) chia sẻ: “Tác nghiệp ảnh chính trị - ngoại giao, đòi hỏi phóng viên phải có nhãn quan chính trị cao. Khi tham gia vào các sự kiện lớn mang tầm quốc gia phải tập trung cao độ, không để có sai sót nào xảy ra. Dù ở lĩnh vực nào, phóng viên ảnh cũng cần có tư duy, quan sát nhạy bén và óc phán đoán”. Theo nhà báo Phương Hoa: “Để trở thành một phóng viên ảnh chính trị - ngoại giao giỏi phải có trí tuệ, kỹ năng và cảm xúc. Trí tuệ là phải có kiến thức rộng được tích lũy hằng ngày, nhạy cảm, sâu sát với đời sống, nắm bắt sự kiện và vấn đề nhanh. Đối mặt với sự kiện, khác với phóng viên viết, phóng viên ảnh chỉ có một khoảnh khắc duy nhất để thể hiện

được bản chất của sự kiện ở thời điểm diễn hình của nó, nếu bỏ qua là thất bại. Kỹ năng là phải làm chủ được chiếc máy ảnh, hiểu biết các tính năng, sử dụng thành thạo các kỹ thuật tạo hình nhiếp ảnh: Ánh sáng, màu sắc, đường nét, góc độ, bố cục, độ nét... Để lựa chọn được những khoảnh khắc đặc trưng nhất, tìm được góc độ thích hợp nhất, phóng viên ảnh phải có khả năng quan sát, phát hiện đối tượng chụp một cách nhanh nhất. Khả năng ấy phải được rèn luyện hằng ngày để trở thành phản xạ nghề nghiệp”.

Đa số các phóng viên ảnh mà tôi tiếp xúc đều nhận định, chụp ảnh báo chí về đề tài chính trị - ngoại giao, nhất là chụp các chính trị gia là rất khó. Phóng viên ảnh ngoài kỹ năng chuyên môn phải có phẩm chất, nhãn quan chính trị, kiến thức hiểu biết, nhất là về đối nội, đối ngoại của đất nước, về các vấn đề lễ tân ngoại giao, văn hóa dân tộc, vùng miền, các quốc gia nơi lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đến công tác. Rồi phải thông thạo ngoại ngữ và có sức khỏe tốt, đủ chiều cao để “độ” với các đồng nghiệp quốc tế khi tác nghiệp. Nhà báo Lê Trí Dũng đã làm được những điều đó để có được hàng vạn khoảnh khắc ảnh có giá trị về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Thiết nghĩ, nếu có dịp, nhà báo Lê Trí Dũng có thể làm một triển lãm nhỏ hoặc xuất bản một cuốn sách ảnh về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì rất tốt. Những bức ảnh quý giá của anh, nhất là những khoảnh khắc chụp về đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là những tác phẩm nghệ thuật - báo chí tuyệt vời, đồng thời là pho lịch sử bằng hình ảnh về một trong những vĩ nhân của đất nước Việt Nam.



Nhà báo Phương Hoa, phóng viên ảnh chính trị - ngoại giao, Ban Biên tập ảnh (TTXVN):

“Tác nghiệp ảnh chính trị - ngoại giao, đòi hỏi phóng viên phải có nhãn quan chính trị cao. Khi tham gia vào các sự kiện lớn mang tầm quốc gia phải tập trung cao độ, không để có sai sót nào xảy ra. Dù ở lĩnh vực nào, phóng viên ảnh cũng cần có tư duy, quan sát nhạy bén và óc phán đoán. Phải làm chủ được chiếc máy ảnh, hiểu biết các tính năng, sử dụng thành thạo các kỹ thuật tạo hình nhiếp ảnh”.

PGS, TS Hà Huy Phụng

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Link bài viết: <https://nguoiambao.vn/public/nguoi-chup-ca-van-buc-anh-dep-ve-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong>